



ฉบับที่ 14/2563

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการผ่อนคลาณาตราการปิดเมืองและมาตรการกระตุ้นภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน ด้านรายได้เกษตรกรกลับมาขยายตัวจากด้านราคาเป็นสำคัญ ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามการผลิตในหมวดแปรรูปสินค้าเกษตรและเครื่องดื่ม และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำสำหรับการลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัวในระดับต่ำตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังอ่อนแอ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ทั้งจากราคากลุ่มพลังงานและอาหารสดที่ปรับสูงขึ้น สำหรับตลาดแรงงานปรับดีขึ้นบ้างแต่ยังคงเปราะบาง ด้านการเงิน ณ เดือนสิงหาคม 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นเงินเยียวภาครัฐที่ยังคงค้าง ส่วนสินเชื่อกคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามการขยายตัวของสินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผ่อนคลาณาตราการปิดเมือง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และบางส่วนเป็นการใช้จ่ายชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อน (Pent-up Demand) ส่งผลให้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนกลุ่มยานยนต์ หมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมการใช้จ่ายในทุกหมวดยังหดตัว สะท้อนกำลังซื้อโดยรวมยังคงอ่อนแอ และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ระดับทรงตัว

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยจากการผ่อนคลาณาตราการปิดเมือง ประกอบกับมีปัจจัยพิเศษจากการประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ที่เลื่อนมาจากเดือนเมษายน ทำให้มีการเดินทางเข้ามาในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น สะท้อนจากเครื่องชี้ภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวน้อยลงในทุกเครื่องชี้ ได้แก่ จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานภาคเหนือ จำนวนเที่ยวบิน และอัตราการเข้าพัก ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังหดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังคงมีอยู่

รายได้เกษตรกร กลับมาขยายตัว ตามราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวขยายตัวตามผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้ง ประกอบกับอินเดียประสบปัญหาในการส่งออกข้าวจากมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้นำเข้าข้าวไทยในต่างประเทศหันมาซื้อข้าวไทยแทน ขณะที่ราคาสุกรขยายตัวตามความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศ ด้านผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน จากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และลำไยที่ขยายตัวตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนที่เอื้ออำนวยในช่วงออกดอก และเกษตรกรสามารถควบคุมหนอนกระทุ้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ผลผลิตปศุสัตว์โดยเฉพาะไก่เนื้อขยายตัวเช่นกัน เนื่องจากราคาในช่วงก่อนจูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อมากขึ้น สำหรับผลผลิตข้าวเปลือกหดตัวจากภัยแล้ง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัว โดยเฉพาะการผลิตหมวดอาหาร ในกลุ่มอาหารแช่เย็นแช่แข็ง และกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ที่ขยายตัวตามความต้องการจากจีนเป็นสำคัญ ส่วนการผลิตหมวดเครื่องดื่มขยายตัวจากทั้งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับบริโภคนิยมที่ปรับตัวดีขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง สำหรับการผลิตหมวดอิเล็กทรอนิกส์หดตัวน้อยลง ตามทิศทางสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายลง ส่งผลให้การขนส่งสินค้าดำเนินการได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลิตในหมวดโลหะ หมวดสิ่งทอ และหมวดเครื่องประดับ หดตัวต่อเนื่องตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับต่ำ เนื่องจากภาคธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอแผนการลงทุน โดยการลงทุนเพื่อการผลิตในภาพรวมยังคงหดตัว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดใหญ่บางกลุ่มคงลงทุนตามแผนที่วางไว้ก่อนการระบาดของ COVID-19 โดยเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านการลงทุนเพื่อการก่อสร้างขยายตัวเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำปีก่อน ประกอบกับพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างเพื่อการอยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลขยายตัว

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ตามการเร่งรัดเบิกจ่าย โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวจากการใช้จ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและกรมชลประทาน รวมทั้งการใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านรายจ่ายประจำขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของงบกลางและสถาบันการศึกษา

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกในรูปแบบเงินบาทหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน ตามการส่งออกยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภคไปเมียนมาที่เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกผลไม้ไปจีนและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปเมียนมายังคงหดตัว ด้านการนำเข้าหดตัวตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา ขณะที่การนำเข้าผักและผลไม้จากจีนยังขยายตัวได้

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลงจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ตามราคาอาหารสดและราคาพลังงานที่สูงขึ้น สำหรับตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นแต่ยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานของสำนักงานประกันสังคมที่แม้จะลดลงจากไตรมาสก่อน แต่ยังคงสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19

ภาคการเงิน ณ เดือนสิงหาคม 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัว ตามเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนหนึ่งเป็นเงินเยี่ยวยาของภาครัฐที่ยังคงค้างและความต้องการรักษาสภาพคล่อง ด้านสินเชื่อคงค้างทั้งระบบขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ขณะที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1167

E-mail: awikab@bot.or.th